



ประกาศศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง  
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ด้วยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมารักษาความสะอาดที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ซอยสีคาม ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยวิธีสอบราคา โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขต่อไปนี้

ราคากลางในการสอบราคาของงานจ้างเหมารักษาความสะอาด เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดพันบาทถ้วน) มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาดังกล่าวซึ่งมีผลงานทำความสะอาดประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า ๗๐๐,๐๐๐ บาทต่อปี (สัญญาเดียว) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเชื่อถือ และมีใบรับรองผลงานหรือสำเนาสัญญาจ้างรักษาความสะอาด ระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี ย้อนหลังหรือกำลังดำเนินการอยู่มาแสดง

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๔. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๕. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่า เป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕)

๖. ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

๗. เป็นบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๘. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ที่ศาลาอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง หากผู้เสนอราคาหรือผู้แทนไม่ได้ไปดูสถานที่และฟังคำชี้แจงเอกสารจ้างเหมารักษาสภาพตามวันเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อศาลาอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ไม่ได้

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในวันและเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา เป็นต้นไป ณ ห้องส่วนคลัง ชั้น ๘ ศาลาอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ซอยสีคามา ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารการสอบราคาได้ที่ห้องส่วนคลัง ชั้น ๘ ศาลาอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ซอยสีคามา ถนนนครไชยศรี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข ๐ ๒๒๔๑ ๒๖๘๗ ต่อ ๘๐๕๓ ในวันและเวลาราชการ หรือดูรายละเอียดได้ที่ <http://www.cccm.coj.go.th/>

ประกาศ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐



(นายอำนาจ พวงชมพู)

อธิบดีผู้พิพากษาศาลาอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง